
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภฏัลำปาง ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ วันอาทิตยท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  

 

๕.๑ การพิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. 

รองศาสตราจารยสุรชัย ขวัญเมือง ประธานคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ               

และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดขออนุญาตท่ีประชุม

ใหวาท่ีรอยตรีณัฐพัชร วันตัน รักษาการในตำแหนงหัวหนางานนิติการ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา (ราง) 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕.. รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุมหมายเลข ๕.๑.๑ 

ท่ีประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

๑ . ให แก ไขข อ  ๑๗  เป น  “การรับ โอนนั ก ศึกษาของมหาวิทยาลัยและจาก

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ” 

๒. ใหแกไขขอ ๑๘ เปน “การเทียบโอนผลการเรียน การยกเวนการเรียนรายวิชา    

และการเทียบโอนประสบการณ ใหเปนไปตามประกาศท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด” 

๓ . ให แก ไขขอ  ๒๑  การลงทะเบี ยน เรียน  ขอ  (จ ) (๓ ) เป น  “หากมี เหตุผล                      

และความจำเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนท่ีมีหนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทำไดโดยการอนุมัติ                       

จากมหาวิทยาลัยและแจงใหสภามหาวิทยาลัยทราบ แตตองไมกระทบตอมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร”ี 

๔. ใหตัดขอ ๓๒ (ง) ออก 

มติสภามหาวิทยาลัย  เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหดำเนินการตามขอเสนอแนะของท่ีประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


